

Số: 69 /BC-HĐND

Vĩnh Thạnh, ngày 09 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch về công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023¹, Kế hoạch về thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện² để phân công cụ thể các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trực tiếp thực hiện giám sát và những nội dung giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thực hiện giám sát, báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Qua đó, tạo được sự thống nhất chung trong việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có sự phối hợp trong thực hiện giám sát, hạn chế trùng lặp về thời gian giám sát, cũng như đối tượng chịu sự giám sát; nội dung giám sát được tập trung, có trọng tâm, không dàn trải; hình thức giám sát phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện tại các kỳ họp

a) Xem xét báo cáo trình tại kỳ họp

Tại 02 kỳ họp thường lệ³ trong năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và một số báo cáo chuyên đề khác theo luật định. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã dành thời gian để đại biểu thảo luận, xem xét các báo cáo một cách

¹ Kế hoạch số 82/KH-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022

² Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023

³ Gồm, kỳ họp thứ mười một (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) và kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)

ng nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đúng quy định. Các báo cáo trình tại kỳ họp được Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tương đối đầy đủ, cụ thể và được các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra chặt chẽ, đúng quy trình; được đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thảo luận, nêu chứng kiến về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và có kiến nghị thiết thực.

b) Giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp

Tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2023, Chủ tọa kỳ họp có bố trí thời gian để thực hiện chất vấn trực tiếp tại Hội trường, tuy nhiên không có đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gửi phiếu hoặc nêu nội dung để chất vấn.

2. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp theo Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 11 đợt giám sát. Nội dung giám sát được thực hiện đúng theo Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Trong đó:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện 04 đợt giám sát, nội dung giám sát về: việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ (giữa năm và cuối năm 2023).

- Ban pháp chế thực hiện 03 đợt giám sát, nội dung giám sát về: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự năm 2023; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải ở cơ sở.

- Ban kinh tế - xã hội thực hiện 04 đợt giám sát, nội dung giám sát về: công tác triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; việc quản lý, sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; việc thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý về trật tự xây dựng và xét bố trí hộ dân vào ở khu dân cư.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, với tinh thần trách nhiệm, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2023 nói riêng và việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện Vĩnh Thạnh nói chung.

1. Ưu điểm

- Các nội dung trong Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; hoạt động giám sát tại

kỳ họp, giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện được tiến hành đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả.

- Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện đúng theo quy định, kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình giám sát, các Đoàn giám sát đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho các đơn vị được giám sát về những ưu điểm, hạn chế, kiến nghị các biện pháp giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong các cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định, đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong hoạt động giám sát.

- Qua giám sát, kịp thời kiến nghị đến Ủy ban nhân dân huyện những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện.

- Cơ quan, đơn vị được giám sát ngày càng nâng cao nhận thức về vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân nên tạo điều kiện để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát theo quy định.

2. Hạn chế

Bên cạnh những mặt làm được, hoạt động giám sát còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động giám sát:

- Việc gửi báo cáo của cơ quan, đơn vị được giám sát đôi lúc chưa đảm bảo tiến độ theo quy định, nội dung báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương giám sát hoặc không đạt theo yêu cầu của kế hoạch, một số đơn vị cử người tham dự buổi giám sát không đúng thành phần, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ và chất lượng của công tác giám sát.

- Các kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện nhưng việc tổ chức thực hiện từng lúc còn chậm hoặc thực hiện chưa đầy đủ nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát từ đó ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hoạt động giám sát.

- Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo chức năng, thẩm quyền được

